


ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม
คณะผูบ้รหิาร ประชาชนหมูท่ี่ ๑ ผูน้  าชมุชนหมูท่ี่ ๑ 
จ านวน ๕๐ คน

องคก์ารบริหารส่วนต าบลราชสถติย์ จัดประชุมประชาคม (หมู่ที ่๑)
ในวันที ่๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ผลจากการมีส่วนร่วม
นายส าฤทธ์ิ วฒันวงษ ์ในฐานะประชาชนหมู่ท่ี ๑ ไดเ้สนอใหมี้
การปรบัปรุงคณุภาพน า้ประปา ซึง่น า้ประปาในพืน้ท่ีมีสีด  า และมีตะกรอ่น
โดยเสนอใหมี้การจดัสรา้งประปาผิวดิน โดยใหท้างอบต.ราชสถิตย์
ด  าเนินการจดัสรา้งเพ่ือประโยชนข์องประชาชน โดยประชาชนในพืน้ท่ีไดเ้รง่
เห็นความส าคญัของระบบน า้ประปา

การน าผลไปสู่การปฏบัิติ
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลราชสถิตย์ น าโดยนายกองคก์าร       

บรหิารส่วนต าบลราชสถิตยพ์รอ้มดว้ยเจา้หนา้ท่ีประปา ผูน้  า
หมู่บา้น รองประธานสภาและสมาชิกอบต.ไดเ้ดินทางไปดู
กิจการประปาผิวดิน ท่ี อบต.อ่างแกว้ เพ่ือท่ีจะไดม้าด าเนินการ  
ในพืน้ท่ี  แต่นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลราชสถิตยไ์ดเ้รง่เห็น                       
ความส าคญัในขอ้นี ้จงึไดด้  าเนินการของบเงินอดุหนนุเฉพาะกิจมา 
เพ่ือจดัซือ้ระบบกรองน า้ประปา เพ่ือติดตัง้ตามแทงคน์ า้ประปาแต่ละ                
จดุของทางองคก์ารบรหิารส่วนต าบลราชสถิตย์



ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม
คณะผูบ้รหิาร ประชาชนหมูท่ี่ ๒ ผูน้  าชมุชนหมูท่ี่ ๒ 
จ านวน ๓๐ คน

องคก์ารบริหารส่วนต าบลราชสถติย์ จัดประชุมประชาคม (หมู่ที ่๒)
ในวันที ่๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ผลจากการมีส่วนร่วม
นายยทุธนา เกตหุอม ในฐานะสมาชิกอบต.หมู่ท่ี ๒ ไดเ้สนอปัญหาเรง่ด่วน
คือการปรบัปรุงภมูิทศัน ์ถนนเสน้ ๓๐๙ เน่ืองจากมีตน้ไมข้ึน้รก 
อาจเกิดอบุตัิเหตไุด ้เพราะใกลเ้ทศกาลสงกรานต ์ซึง่จะมีผูใ้ชร้ถจ านวนมาก
ในการเดินทางกลบับา้น จงึอยากใหท้างองคก์ารบรหิารส่วนต าบลราชสถิตย์
เรง่ด  าเนินการ 

การน าผลไปสู่การปฏบัิติ
นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลราชสถิตย์ จงึไดป้ระสานขอแม็กโคร

ของทางองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัอ่างทอง ในการปรบัปรุงภมูิทศัน์
ตัง้แต่หมู่ท่ี ๑ – หมู่ท่ี ๕ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการใชถ้นน      



ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม
คณะผูบ้รหิาร ประชาชนหมูท่ี่ ๓ ผูน้  าชมุชนหมูท่ี่ ๓
จ านวน ๕๐ คน

องคก์ารบริหารส่วนต าบลราชสถติ  จัดประชุมประชาคม (หมู่ที ่๓ )
ในวันที ่๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗

ผลจากการมีส่วนร่วม
นายสมชาย  เท่ียงธรรม ในฐานะประชาชน ไดเ้สนอปัญหาเรง่ด่วน
คือการปรบัปรุงภมูิทศัน ์ถนนเสน้ ๓๐๙ เน่ืองจากมีตน้ไมข้ึน้รก 
อาจเกิดอบุตัิเหตไุด ้เพราะใกลเ้ทศกาลสงกรานต ์ซึง่จะมีผูใ้ชร้ถจ านวนมาก
ในการเดินทางกลบับา้น จงึอยากใหท้างองคก์ารบรหิารส่วนต าบลราชสถิตย์
เรง่ด  าเนินการ 

การน าผลไปสู่การปฏบัิติ
นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลราชสถิตย์ จงึไดป้ระสานขอแม็กโคร

ของทางองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัอ่างทอง ในการปรบัปรุงภมูิทศัน์
ตัง้แต่หมู่ท่ี ๑ – หมู่ท่ี ๕ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการใชถ้นน  ในช่วง
วนัสงกรานต ์ซึง่มีคนใชร้ถใชถ้นนจ านวนมาก  



ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม
คณะผูบ้รหิาร ประชาชนหมูท่ี่ ๔ ผูน้  าชมุชนหมูท่ี่ ๔ 
จ านวน ๓๐ คน

องคก์ารบริหารส่วนต าบลราชสถติย์ จัดประชุมประชาคม (หมู่ที ่๔)
ในวันที ่๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗

ผลจากการมีส่วนร่วม
นายพชิยั หารกลา้ ในฐานะประชาชนหมู่ท่ี ๔ ไดเ้สนอปัญหาเรง่ด่วน
คือการปรบัปรุงภมูิทศัน ์ถนนเสน้ ๓๐๙ เน่ืองจากมีตน้ไมข้ึน้รก 
อาจเกิดอบุตัิเหตไุด ้เพราะใกลเ้ทศกาลสงกรานต ์ซึง่จะมีผูใ้ชร้ถจ านวนมาก
ในการเดินทางกลบับา้น จงึอยากใหท้างองคก์ารบรหิารส่วนต าบลราชสถิตย์
เรง่ด  าเนินการ 

การน าผลไปสู่การปฏบัิติ
นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลราชสถิตย์ จงึไดป้ระสานขอแม็กโคร

ของทางองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัอ่างทอง ในการปรบัปรุงภมูิทศัน์
ตัง้แต่หมู่ท่ี ๑ – หมู่ท่ี ๕ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการใชถ้นน  ในช่วง
วนัสงกรานต ์ซึง่มีคนใชร้ถใชถ้นนจ านวนมาก   



ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม
คณะผูบ้รหิาร ประชาชนหมูท่ี่ ๕ ผูน้  าชมุชนหมูท่ี่ ๕ 
จ านวน ๕๐ คน

องคก์ารบริหารส่วนต าบลราชสถติย์ จัดประชุมประชาคม (หมู่ที ่๕)
ในวันที ่๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗

ผลจากการมีส่วนร่วม
นายนรนิทร ์ สทุธิรกัษ ์ในฐานะสารวตัรก านนั ไดเ้สนอปัญหาเรง่ด่วน
คือการปรบัปรุงภมูิทศัน ์ถนนเสน้ ๓๐๙ เน่ืองจากมีตน้ไมข้ึน้รก 
และสะพานเหล็กมีเสียงดงั อาจเกิดอบุตัิเหตไุด ้เพราะใกลเ้ทศกาลสงกรานต์
ซึง่จะมีผูใ้ชร้ถจ านวนมากในการเดินทางกลบับา้น จงึอยากให้
ทางองคก์ารบรหิารส่วนต าบลราชสถิตยเ์รง่ด  าเนินการ 

การน าผลไปสู่การปฏบัิติ
นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลราชสถิตย์ จงึไดป้ระสานขอแม็กโคร

ของทางองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัอ่างทอง ในการปรบัปรุงภมูิทศัน์
ตัง้แต่หมู่ท่ี ๑ – หมู่ท่ี ๕ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการใชถ้นน  ในช่วง
วนัสงกรานต ์ซึง่มีคนใชร้ถใชถ้นนจ านวนมาก  



ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม
คณะผูบ้รหิาร ประชาชนหมูท่ี่ ๖ ผูน้  าชมุชนหมูท่ี่ ๖ 
จ านวน ๓๐ คน

องคก์ารบริหารส่วนต าบลราชสถติย์ จัดประชุมประชาคม (หมู่ที ่๖)
ในวันที ่๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗

ผลจากการมีส่วนร่วม
นายส ารวย  จนัทมาศ ในฐานะประชาชนหมู่ท่ี ๖ ไดเ้สนอปัญหาเรง่ด่วน
คือในพืน้ท่ีหมู่ท่ี ๖ เกิดไฟไหมก้อไผ่บ่อยมาก ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อทรพัยส์ิน
บา้นเรอืนของประชาชนในพืน้ท่ีได ้ถา้หากดบัไฟไม่ทนัเพราะพืน้ท่ีท่ีปลกูกอไผ่ 
นัน้ติดกบับา้นของประชาชน จงึอยากใหท้างองคก์ารบรหิารส่วนต าบลราชสถิตย์
เพิ่มจดุเติมน า้รถดบัใหใ้กลพื้น้ท่ี เน่ืองจากปัจจบุนัเวลาเติมน า้รถดบัเพลิงจะตอ้ง
วิ่งมาเติมท่ีองคก์ารบรหิารส่วนต าบลราชสถิตย์ ซึง่ค่อนขา้งไกลจากพืน้ท่ีหมู่ท่ี ๖

การน าผลไปสู่การปฏบัิติ
นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลราชสถิตย์ จงึไดใ้หท้างทีมงานช่าง
ประปา ของกองช่าง เขาไปด าเนินการติดท่อประปา เติมน า้ใน
รถดบัเพลิง จ านวน ๒ จดุ จดุท่ี ๑ บรเิวณหนา้วดัโพธ์ิหอม หมู่ท่ี ๖ และ
จดุท่ี ๒ บรเิวณวดัดอนกระต่ายทอง หมู่ท่ี ๑



ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม
คณะผูบ้รหิาร ประชาชนหมูท่ี่ ๗ ผูน้  าชมุชนหมูท่ี่ ๗ 
จ านวน ๓๐ คน

องคก์ารบริหารส่วนต าบลราชสถติย์ จัดประชุมประชาคม (หมู่ที ่๗)
ในวันที ่๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗

ผลจากการมีส่วนร่วม
ประชาชนหมู่ท่ี ๗ มีการเสนอโครงการท่ีเรง่ด่วน มาทัง้หมด ๘ โครงการ 
โดยมีการจดัล าดบัความเรง่ด่วน ๓ อนัดบั ดงันี ้
๑. โครงการซอ่มแซมถนนตรงท่ีขดุฝังท่อทางไปหนองขมุก่อนถึงสะพาน
๒. โครงการติดตัง้กลอ้งวงจรปิดทางเขา้หมู่บา้น – หนา้บา้นผูใ้หญ่สนอง
๓. โครงการซอ่มแซมถนนจากโคง้ตน้ตาลถึงสะพานสามง่าม
ซึง่ในท่ีประชมุลงความเห็นว่าควรจดัท าเรง่ด่วน

การน าผลไปสู่การปฏบัิติ
ในการประชุมประชาคม เราได้เร่งเหน็ความส าคัญของความ
เดอืดร้อนของประชาชน จงึได้น าโครงการทีป่ระชาคมแล้วน้ัน
เข้าทีป่ระชุมสภาเพือ่ขอมตจิากสภา เพือ่ปัจจุบันโครงการที่
เร่งด่วน ๘ โครงการ ลงในแผนเพิม่เตมิเพือ่เร่งท าโครงการ
ดังกล่าว




